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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 3/2565 
วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565  เวลา 13.00 น. 

ระบบ Zoom Meeting 
***************************** 

ผู้เข้าประชุม 
๑. นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า 
๒. รศ.พนม   อินทฤทธิ์ อุปนายก 
๓. นางดาวดล จันทรประทิน นายทะเบียน 
๔. ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี กรรมการ 
๕. นางสาวจิราภรณ์ ตันติพงศ์อาภา กรรมการ 
๖. ผศ.ชวกร มุกสาน กรรมการ 
๗. นายณรงค์ศักดิ์  ยอดแก้ว กรรมการ 
๘. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟองสุวรรณ กรรมการ 
๙. นายวิรัช    ขวัญชื่น กรรมการ 
๑๐. ว่าที่ รต. ศุภชัย ทองเพ็ง กรรมการ 

๑๑. นายสถิตย์ สุวรรณชนะ กรรมการ 
๑๒. นายสมนึก นิลโอภา กรรมการ 

๑๓. นายสุธร    ประทุมวรรณ์ กรรมการ 

๑๔. นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ กรรมการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผศ.นงเยาว์ อินทสโร ปฏิคม 
2. นางทัศนีย์ ดำด้วง ประชาสัมพันธ์ 
3. นายกัมพล    บุญสนิท กรรมการ 

4. นายกิตติธร    อุดมศรี กรรมการ 

5.  นายชาญชัย    ประทีปเกาะ กรรมการ 

6.  นายทวี ชูทิพย์ กรรมการ 
7. นายธีรพันธ์    จันทรัตน์ กรรมการ 

8. นายประสงค์    พีรธรากุล กรรมการ 

9. นางสาวนราวดี    บัวขวัญ กรรมการ 

10. นางพัชรี    ทิพย์ประชา กรรมการ 

11. นายไพรัช    ดวงจินดา กรรมการ 

12. นายภูกิจ    สุนทรวิจิตร กรรมการ 



 
 

13. นายศตวรรษ วงศ์โต กรรมการ 

14.  นายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา กรรมการ 
15. นายสมชาย    พิจิตบรรจง กรรมการ 

16.  นายสมชาย    สุขพรสวรรค์ กรรมการ 

17. นางสุธิกาญจน์    แก้วคงบุญ กรรมการ 

18. นายอนันต์    มานะการ กรรมการ 

19. นางสาวบุสรินทร์    คูนิอาจ       กรรมการและเหรัญญิก 

20.  ผศ.สิทธิพร   บุญญานุวัตร์ กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 

๑. นายสุพิศ  พิทักษ์ธรรม  ประธานที่ปรึกษา 
๒. นางสาวอัมพิกา        ทองคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นายมุฮัมมัดอัซรีย์  อุมา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.20 น. 
 เมื่อผู้ร่วมประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ประธานการประชุม ฝากให้กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าดูสถานที่ก่อสร้างที่ทำการสมาคม

ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอปรับ -ลดพ้ืนที่การก่อสร้างให้เหมาะสม
แก่การใช้งานในอนาคต 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม
2565     

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการพิจารณาครั้งก่อน 
3.1 ติดตามความคืบหน้าที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 

ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมรับทราบ
ความคืบหน้าในการดำเนินงาน  ประธานการประชุม ฝากให้กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าชมสถานที่ก่อสร้างที่ทำการ
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือเป็นแนวทางในการเสนอปรับ-ลดพ้ืนที่การก่อสร้างให้
เหมาะสมแก่การใช้งานในอนาคต นายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้งว่าจากการพูดคุยครั้งก่อน มีจุดที่สามารถชะลอการ
ก่อสร้าง โดยในส่วนดังกล่าวนั้น แนะนำให้มีการปรับพ้ืนที่เตรียมไว้ก่อนในเบื้องต้น และ ณ ตอนนี้ทางผู้รับเหมาอยู่
ระหว่างการดำเนินงานก่อประมาณ 90 % ส่วนงานมุงหลังคาจะดำเนินการในวันเสาร์ - อาทิตย์นี้ และเมื่อเรียบร้อย
แล้ว ทางผู้รับเหมาจะเริ่มงานงวดที่ 8 -9 งานฉาบ และงานไฟ เป็นลำดับต่อไป 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงาน  นายเฉลิม ศิริรักษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ แจ้งว่า 
เมื่อเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้นำทีมตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าพ้ืนที่ก่อสร้าง และได้มีการ
ขอให้ทางผู้รับเหมารับลดปรับเปลี่ยนการก่อสร้างบางส่วนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น และในวันที่ 23-24 เมษายน 2565 
ทางผู้รับเหมาแจ้งว่าจะดำเนินการมุงหลังคาให้แล้วเสร็จตามงวดงาน ที่ประชุมรับทราบ และจะเข้าพ้ืนที่เพ่ือดูความ
คืบหน้าเป็นระยะ ๆ ไป    

 3.2 การจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าฯ 
   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 นางดาวดล สวัสดิ
ลานนท์ ได้ประสาน บริษัท มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด เพ่ือขอใบเสนอราคาในการสั่งผลิตเสื้อ และทางบริษัท
มาสเตอร์พีซ แอนด์ โครเชท์ จำกัด ได้มีการนำเสนอราคาในการสั่งผลิตตามจำนวนยอดการสั่งต่อครั้ง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และนายเฉลิม ศิริรักษ์ เสนอให้รอ ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร์ แล้วจึงนัดประชุมนอก
รอบเพ่ือกำหนดราคาขายอีกครั้ง และนายสุธร ประทุมวรรณ์ เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน เมื่อได้
ราคาขายที่แน่ชัดแล้วจึงเปิดขายทันที ที่ประชุมเห็นร่วมกันทั้งสองข้อเสนอ 

  3.3 รายงานผลการดำเนินงาน “สงขลามาราธอนนานาชาติ 2021” 
         ตามที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมมีมติให้
มีการดำเนินการเปิดรับสมัครนักวิ่ง ตามกำหนดการเดิมคือ วันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อประสานกับทางออแกไนซ์ เพ่ือนำส่งข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ และการเปิดรับสมัครให้ทันตามกำหนดการที่
วางไว้  
   ในส่วนของเสื้อ เหรียญ และถ้วยรางวัล ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอโรงงานจัดทำบล็อค และ
ตัวอย่างเพ่ือยืนยันรูปแบบก่อนผลิตจริง 
   และนายศุภพิชญ์ อมรชัยศักดา ได้มีการเสนอให้มีการจัดประกวดชุดแฟนซีนางเงือก เพ่ือหา
ตัวแทนในการเป็นสัญลักษณ์ประจำงานสงขลามาราธอน 2022 ประจำปีนี้ รวมทั้งเสนอให้มีการเชิญนักวิ่งแฟนซีเข้า
ร่วมวิ่งเพื่อสร้างสีสันในงานวิ่งเหมือนปีก่อนหน้านี้ 
  
มติที่ประชุม นายสถิตย์ สุวรรณชนะ แจ้งว่าในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ยั งขาดข้อมูลในส่วนของ เสื้อ เหรียญ
และถ้วยรางวัล หากข้อมูลส่วนใดเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการลงประชาสัมพันธ์ เพ่ิมเติมได้ทันที และในส่วนของป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขอให้ฝ่ายออกแบบและประชาสัมพันธ์ ดำเนินการออกแบบไว้ให้เรียบร้อย นายณรงค์ศักดิ์     
ยอดแก้ว แจ้งว่าทางฝ่ายได้มีการออกแบบไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ยังขาดในส่วนของภาพแระกอบ และขนาดของป้ายประจำ
จุดต่าง ๆ หากได้ข้อมูลครบแล้วจะดำเนินการจัดทำและติดตั้งได้ในเดือนมิถนุายน  
  นายเฉลิม ศิริรักษ์ ขอให้ฝ่ายต่าง ๆ วางแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายที่จำเป็น และให้
นำแจ้งแก่ฝ่ายเลขาฯ เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาและแบ่งจ่ายให้แต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และในส่วน
ของค่าจ้างออแกไนงวดที่สอง นายสถิตย์ สุวรรณชนะ ขอให้ทางออแกไนทำรายละเอียดการดำเนินงานส่งทางสมาคมฯ 
ก่อน แล้วจึงจะทำการจ่ายให้ นายเฉลิม ศิริรักษ์ แจ้งว่าขอให้รอเงินค่าสมัครงวดแรกจากทางไทยรันก่อน แล้วขอคุยกับ
ทางออแกไน เพ่ือขอแบ่งงวดย่อยเพ่ือชำระอีกครั้ง 
  นายวิรัช ขวัญชื่น ขอให้ทางฝ่ายเลขาฯ จัดทำตารางรายละเอียดงาน และความคืบหน้าของงานต่าง ๆ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประชุมและติดตามงานในครั้งต่อ ๆ ไป และนายสถิตย์ สุวรรณชนะ เสนอให้มีการประชุมเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้าบ่อยขึ้น โดยอาจจะกำหนดเป็น 2-3 สัปดาห์/ 1 ครั้ง ที่ประชุมเห็นชอบด้วย และมอบให้ฝ่ายเลขา 
กำหนดวันและเวลาในการประชุม และแจ้งที่ประชุมทราบภายหลัง   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1 รายงานจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ที่สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ผ่านระบบ bill payment 
ในช่วงเดือน กันยายน 2564 – เมษายน 2565 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมรับทราบ 

4.2 รายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม – เมษายน 2565  ดังนี้ 
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

รายรับ – รายจ่าย 

ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 20 เมษายน 2565 

ยกมา        2,031,956.21  

รายรับ    

 ค่าสมัครสมาชิก - นักศึกษาใหม่ (125 x 200)           25,000.00   

 ค่าสมัครสมาชิก - ศิษย์เก่าและศษิย์ปัจจุบัน (34 x 200)             6,800.00   

 รายได้อื่น - โครงการวิศวกรรมศาสตรเ์ยี่ยมเพื่อน           69,500.00   

 เงินบริจาค           25,572.00          126,872.00  

รายจ่าย   

 ค่าก่อสร้างสมาคมฯ งวดที่ 6 - 7      1,546,000.00   

 คืนเงิน-โครงการวิศวกรรมศาสตร์เยี่ยมเพื่อน           69,500.00   

 ค่าพวงหรีด อ.ชรินทร ์             1,500.00   

 ค่าโทรศัพท์                534.00   

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม - สงขลามาราธอน 2022                260.00   

 เงินเดือนและเงินประกันสังคม เดอืนมีนาคม 2565           31,500.00  1,649,294.00  

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 20 เมษายน 2565          509,534.21  

 ห้าแสนเก้าพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบเอ็ดสตางค ์   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 



 
 

4.3 รายงานประมาณการรายรับ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) งานสงขลามาราธอน 2022 ณ วันที่ 20 
เมษายน 2565 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 - 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
   รศ. พนม อินทฤทธิ์  เสนอให้มีการประชุมในครั้งถัดไปที่ สมาคมศิษย์ เก่าฯ เพ่ือให้
คณะกรรมการไดเ้ข้าดูอาคารสมาคมฯที่กำลังก่อสร้างไปพร้อม ๆ กัน ที่ประชุมเห็นชอบด้วย 

เลิกประชุมเวลา  15.00 น.                   
                          
                                            

(นางสาวอัมพิกา ทองคำ) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้บันทึกการประชุม 

 (ผศ.สิทธิพร  บุญญานุวัตร์) 
กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


